



Thái Bình trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 2.995 đảng viên dịp 2/9/2024



Lãnh đạo huyện Đông Hưng trao Huy hiệu 70 năm tuổi đảng cho ông Nguyễn Quang Quý và bà Vũ Thị Thắm, Đảng bộ xã Nguyễn Xá.

Nhân kỷ niệm Quốc khánh 2/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2.949 đảng viên, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 46 đảng viên đủ tiêu chuẩn.

Trong 2.949 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng đợt này có 1 đảng viên được tặng Huy hiệu 80 năm tuổi đảng, 2 đảng viên được tặng Huy hiệu 75 năm tuổi đảng, 38 đảng viên được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi đảng, 56 đảng viên được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi đảng, 250 đảng viên được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 576 đảng viên được tặng Huy

hiệu 55 năm tuổi đảng, còn lại là các đảng viên được tặng Huy hiệu 50, 45, 40, 30 năm tuổi đảng.

Việc trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng và nhân dân đối với đóng góp của các đồng chí đảng viên trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; sự phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của các đồng chí đảng viên vào sự lớn mạnh không ngừng của Đảng và dân tộc. Đây cũng là những đồng chí luôn tích cực, gương mẫu, thể hiện bản lĩnh của người đảng viên, hoàn thành các nhiệm vụ được Tổ quốc

và nhân dân giao phó, là những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, noi theo.

* Đảng bộ huyện Vũ Thư tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 299 đảng viên trên địa bàn, trong đó có 4 đảng viên được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi đảng, 5 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi đảng, 26 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 67 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi đảng; 34 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi đảng; 163 đảng viên nhận Huy hiệu 45, 40, 30 năm tuổi đảng.

Đảng bộ các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đều chuẩn bị chu đáo, tổ chức lễ trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên bảo đảm trang trọng, ý nghĩa. Đặc biệt, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy đã trực tiếp đến thăm, trao tặng Huy hiệu Đảng tại gia đình cho một số đảng viên cao tuổi, sức khỏe yếu, thể hiện sự trân trọng, biết ơn các đảng viên lão thành.

* Dịp 2/9 năm nay, huyện Đông Hưng có 1 đảng viên được trao Huy hiệu 80 năm tuổi đảng, 12 đảng viên được trao Huy hiệu 70 năm tuổi đảng, 15 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi đảng, 45 đảng viên được trao Huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 91 đảng viên được trao Huy hiệu 55 năm tuổi đảng; 280 đảng viên được trao Huy hiệu 50, 45, 40, 30 năm tuổi đảng.

(Xem tiếp trang 4)
NHÓM PHONG VIÊN

Tâm thế cho năm học mới

Năm học 2024 - 2025 là năm học đầu tiên thực hiện chương trình GDPT 2018 ở tất cả các khối lớp từ lớp 1 đến lớp 12. Công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ, phẩm chất, năng lực cho đội ngũ giáo viên; bổ sung số lượng giáo viên còn thiếu được ngành giáo dục chú trọng thực hiện. Học sinh hào hứng, thầy cô đồng lòng, quyết tâm vượt qua khó khăn, hứa hẹn một năm học thành công.

Học sinh hào hứng

Cứ mỗi độ thu sang, cờ đỏ sao vàng rợp từng con đường, ngõ phố

mừng tết Độc lập 2/9. Hòa cùng niềm vui lớn của đất nước, các em học sinh trên khắp mọi miền đất nước lại hân hoan chào đón mùa tựu trường, hào hứng bước vào năm học mới với bao niềm tin và ước vọng.

Sau 3 tháng nghỉ hè, em Nguyễn Bích Phương, lớp 4, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình) phấn khởi được đến trường gặp thầy cô và bạn bè. Bích Phương chia sẻ: Em rất mong chờ ngày tựu trường bởi em được đến lớp, được gặp các bạn. Được bố mẹ mua cặp sách, quần áo, giày dép mới, em quyết tâm học tập

tốt, đạt được thành tích cao hơn trong năm học mới.

Còn với em Trần Gia Khánh, lớp 9, Trường THCS Lê Danh Phương (Hưng Hà), mục tiêu trong năm học mới của em là đạt học sinh giỏi tỉnh từ giải ba trở lên và thi đỗ vào Trường THPT Chuyên Thái Bình. Gia Khánh tâm sự: Năm học vừa qua em đạt học sinh giỏi cấp huyện, lớp 9 em sẽ phấn đấu vào đội tuyển cấp tỉnh, thi học sinh giỏi cấp tỉnh đạt thành tích

(Xem tiếp trang 4)
ĐẶNG ANH



Cô và trò Trường THCS 14/10 (Tiền Hải).

Tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh ước tăng 7,5%

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, đến hết tháng 8/2024, tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn ước đạt 128.600 tỷ đồng, tăng 4,5% so với thời điểm 31/12/2023, trong đó tiền gửi tổ chức kinh tế chiếm 6,3% và tiền gửi dân cư chiếm 93,7% tổng nguồn vốn huy động. Tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tính ước đạt 101.200 tỷ đồng, tăng 7,5% so với thời điểm 31/12/2023.

Để hoàn thành kế hoạch, mục tiêu năm 2024 đã đề ra với tăng trưởng nguồn vốn huy động khoảng 12% và tăng trưởng dư nợ cho vay khoảng 15% so với năm 2023, thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh tăng cường chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện các giải pháp về tiền tệ, tín dụng, ngoại hối và hoạt động ngân hàng theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc triển khai các chương trình, chính sách tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh, nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn...

MINH HƯƠNG

Toàn tỉnh có 23 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn

Cùng với việc đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất để phát triển nông nghiệp bền vững, thời gian qua, tỉnh chú trọng xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, khép kín từ sản xuất tới tiêu thụ, bảo đảm kiểm soát được nguồn gốc, chất lượng sản phẩm.

Từ đầu năm đến nay, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở hình thành và phát triển các chuỗi cung ứng. Chỉ cục đã xác nhận 3 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho sản phẩm trà cà gai leo của Công ty TNHH Thương mại AP Phú Hưng (Hưng Hà) và 2 sản phẩm của Công ty TNHH Hải sản Ngọc Minh (Tiền Hải).

Đến nay, toàn tỉnh đã có 23 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn được xác nhận. Việc phát triển các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực, hình thành nhiều mối liên kết giữa sản xuất, cung ứng và tiêu thụ sản phẩm. Từ đó cung cấp ra thị trường nguồn thực phẩm được giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng, truy xuất được nguồn gốc xuất xứ, tạo niềm tin cho người tiêu dùng, đồng thời nâng cao giá trị sản xuất.

NGÂN HUỖN

QUYNH HỘI

Điểm sáng phong trào hiến đất làm đường

(Xem trang 2)



Tuyến đường từ xã Quỳnh Hội đi xã An Vinh được mở rộng 9m góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.



Quét mã QR để xem
Báo Thái Bình điện tử
tại địa chỉ <https://baothaibinh.com.vn>



Quét mã QR để xem
phiên bản báo in
trên Báo Thái Bình điện tử



Quét mã QR để xem Fanpage
Báo Thái Bình điện tử tại địa chỉ
<https://www.facebook.com/baothaibinh.com.vn>